

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng gương Điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi “Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 04/2022”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005, 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BTC ngày 07/10/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội về việc triển khai Cuộc thi “Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2022”;

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2026”; Kế hoạch số 63/KH-HĐTĐKT ngày 12/11/2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận về tổ chức Cuộc thi “Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2022”

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Biểu dương, tặng giấy khen và thưởng tiền cho 07 cá nhân là gương Điển hình tiên tiến tiêu biểu được phát hiện qua Cuộc thi “Viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên” tháng 04/2022, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Dũng - Chi hội phó chi hội phụ nữ Tổ 1 phường Phúc Lợi
2. Em Nguyễn Mạnh Cường - Học sinh lớp 4A7, trường Tiểu học Ngô Gia Tự
3. Cô giáo Trần Thị Thu Trang - Hiệu phó trường Mầm non Long Biên
4. Em Trần Minh Hoà - Học sinh lớp 2A2, trường Tiểu học Phúc Lợi

5. Ông Nguyễn Văn Sự - Nhân viên bảo vệ, trường MN Long Biên A
6. Bà Nguyễn Thị Quý - Tổ phó TDP số 5 phường Đức Giang
7. Bác sĩ Vũ Mạnh Cường - Bệnh viện Tai mũi họng TW

*** Mức thưởng**

Cá nhân: 07 cá nhân x 500.000 đồng/cá nhân = 3.500.000 đồng

Tổng cộng: **3.500.000 đồng**

(Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng)

Điều 2. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ thi đua khen thưởng quận Long Biên và được chuyển vào tài khoản của đơn vị để chi trả theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, thủ trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, NV(07)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Thị Thu Hương

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND quận Long Biên)

TT	Tên bài dự thi	Tên tác giả, chức vụ, địa chỉ	Gương ĐHTT, chức vụ, địa chỉ	Trích ngang thành tích
1	Tấm gương sáng về đạo đức và sự trung thực	Bà Nguyễn Thị Hòn Tổ trưởng TDP số 1 phường Phúc Lợi	Bà Nguyễn Thị Dũng Chi hội phó chi hội phụ nữ Tổ 1 phường Phúc Lợi	<ul style="list-style-type: none"> - Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và phong trào do địa phương phát động. - Từ khi chi hội phụ nữ tổ dân phố triển khai thực hiện công trình thi đua chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp với công trình “Tuyến đường bích họa” dài 510m, bà thường xuyên đi sớm về muộn, không quán sớm tối, để hoàn thành tuyến ngõ rạch rỡ như hiện nay. Công trình tham gia thi đạt giải nhất toàn quận và giải nhì thành phố. - Ngày 30/01/2022, bà nhận được 1 chiếc túi, bên trong có: giấy tờ tùy thân, 01 thẻ điện thoại, 03 thẻ bảo hiểm, 03 thẻ rút tiền, 01 hóa đơn mua vàng trị giá 20.000.000 đồng và 17.000.000 đồng tiền mặt. Bà đã liên hệ trả lại cho người mất.
2	Cậu học trò chăm ngoan, nhận được của rơi, trả người đánh mất	Bà Ngô Thị Bích Thủy TDP số 16 P.Đức Giang	Em Nguyễn Mạnh Cường Học sinh lớp 4A7, trường Tiểu học Ngô Gia Tự	<ul style="list-style-type: none"> - Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, nội quy của trường, lớp. - Ngày 01/02/2022, em nhận được 1 chiếc ví, bên trong có: giấy tờ tùy thân cùng với gần 4.000.000 đồng tiền mặt. Em đã bàn giao cho Tổ trưởng TDP và gửi trả lại người đánh mất.

3	Người quản lý năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với nghề	Bà Đinh Thị Hồng Phần Trường MN Long Biên	Cô giáo Trần Thị Thu Trang Hiệu phó trường Mầm non Long Biên	<p>- Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và phong trào do địa phương phát động như: phong trào thanh niên lập nghiệp, phong trào áo ấm mùa đông, hiến máu tình nguyện... Ngoài ra, cô còn kêu gọi giáo viên trong trường ủng hộ, giúp đỡ những trẻ em bị bệnh về máu tại Viện huyết học TW, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khoa Nhi Bệnh viện Đức Giang; tặng quà cho những người vô gia cư quanh Hà Nội mỗi dịp Tết đến. Kêu gọi đoàn viên chi đoàn giải cứu hơn 200kg khoai lang giúp bà con Tây Nguyên.</p> <p>- Trong đợt dịch Covid-19, cô đã ủng hộ UBMTTQ phường Long Biên 02 thùng khẩu trang, 02 tạ gạo, cùng 10.000.000 đồng tiền mặt. Ủng hộ 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Tổng kinh phí ủng hộ hơn 100.000.000 đồng.</p> <p>- Ngoài ra mỗi tháng cô đều ủng hộ 300.000 đồng cho Làng trẻ em SOS Thanh Hoá.</p>
4	Cô học trò đáng yêu với tấm lòng nhân hậu của trường Tiểu học Phúc Lợi	Bà Hoàng Thị Mỹ Trường TH Phúc Lợi	Em Trần Minh Hoà Học sinh lớp 2A2, trường Tiểu học Phúc Lợi	<p>- Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Là học sinh tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập như: Huy chương Vàng cuộc thi Toán quốc tế Timo 2021, Huy chương bạc cuộc thi Toán Quốc tế Asmo 2021, Huy chương Đồng cuộc thi Olympic Toán Titan VN 2021, giải Nhì cuộc thi Vẽ tranh “Hà Nội trong em”. Tích cực tham gia các phong trào do trường, lớp phát động, đặc biệt là các phong trào thiện nguyện. Với những phần thưởng và tiền mừng tuổi, em đều xin cha mẹ mua quà gửi tặng 02 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại trường Tiểu học xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng giá trị hơn 5.000.000 đồng.</p>

5	Tấm gương về sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp	Bà Đỗ Thị Thuý Hằng Trường MN Long Biên A	Ông Nguyễn Văn Sự Nhân viên bảo vệ, trường MN Long Biên A	<ul style="list-style-type: none"> - Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. - Ngoài công việc bảo đảm an toàn cơ sở vật chất của nhà trường, bảo quản và trông giữ xe của giáo viên, phụ huynh học sinh, ông luôn nhiệt tình giúp đỡ giáo viên trong trường, từ việc sửa chữa bóng điện hỏng, vòi nước bị gãy hay dò rỉ... đến những đồ chơi ngoài trời hay trong từng lớp học, đều được ông sửa chữa kịp thời, bảo đảm an toàn cho học sinh. Không những vậy, công tác phòng cháy chữa cháy và mỹ quan trường học cũng luôn được ông quan tâm, để ý. - Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là phong trào Hiến máu tình nguyện.
6	Tổ phó TDP khéo trong công tác vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19	Ông Phạm Đức Bách Chủ tịch Hội Cựu giáo chức phường Đức Giang	Bà Nguyễn Thị Quý Tổ phó TDP số 5, phường Đức Giang	<ul style="list-style-type: none"> - Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và phong trào do địa phương phát động, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. - Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch; nắm bắt số người đi, đến thuê trọ tại TDP; những hộ dân gặp khó khăn khi cách li để lập danh sách cần hỗ trợ kinh tế. Trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bà đã trực tiếp cùng Tổ Covid cộng đồng mặc quần áo bảo hộ đến Bệnh viện Đức Giang để người dân là F0, F1 được tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. - Tham gia trực chốt tại thời điểm giãn cách xã hội. Ngoài thời gian trực chốt, bà còn quan tâm đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

				<p>Bà đã Dân vận khéo vận động được 3 nhóm thiện nguyện tài trợ 65 suất quà trị giá 20.000.000 đồng, vận động 67 cá nhân, tập thể hỗ trợ Tổ Covid cộng đồng trực chốt. Tổng kinh phí 55.500.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia hướng dẫn gần 300 hồ sơ kê khai xét trợ cấp, trong đó 99 hộ gia đình đã được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. - Đầu năm 2022, TDP số 5 còn 15 người chưa tiêm vaccine, đa số là người có bệnh nền, tuổi cao, bà đã cùng “Tổ vận động tiêm vaccine CCB” đến từng hộ gia đình “Dân vận khéo” để con, cháu đưa đi tiêm. Đến nay 100% người dân tại TDP số 5 đều đã được tiêm vaccine.
7	Người bác sỹ hết lòng vì dân trong phòng chống dịch Covid-19	Ông Nguyễn Huy Hoàng Bí thư chi bộ TDP số 14, phường Sài Đồng	Bác sĩ Vũ Mạnh Cường Bệnh viện Tai mũi họng TW	<ul style="list-style-type: none"> - Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và phong trào do địa phương phát động, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. - Năm 2021, khi dịch bệnh tại các tỉnh miền Nam bùng phát trên quy mô lớn, ông đã xung phong gia nhập đội ngũ những người thầy thuốc chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch; trực tiếp tham gia các ca phẫu thuật, can thiệp y học, chạy đua với thời gian để giữ tính mạng cho người bệnh tại ICU Bạch Mai, bệnh viện dã chiến số 16. Ông đã cùng các đồng nghiệp trực tiếp điều trị cho khoảng 1500 bệnh nhân suy hô hấp nặng, nhiều người đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Kết thúc chiến dịch chi viện, ông được Bộ Y tế, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Bộ Y tế tặng 3 Bằng khen. - Ngay từ những ngày đầu diễn ra dịch bệnh, trang thiết bị y tế thiếu thốn, khẩu trang khan hiếm, ông đã tự ứng

			<p>tiền mua 1000 chiếc khẩu trang N95 để đồng nghiệp sử dụng tại bệnh viện; tặng 200 chiếc cho anh em lái xe cấp cứu và 500 chiếc cho đồng nghiệp tại bệnh viện 175; vận động các đồng nghiệp ủng hộ 300 chiếc gói chữ U (dùng cho bệnh nhân nằm sấp để cải thiện thông khí phổi) cùng rất nhiều kim bấm móng tay, kem vaseline... hỗ trợ bệnh nhân.</p> <ul style="list-style-type: none">- Không chỉ là bác sỹ điều trị bệnh nhân tại bệnh viện và phòng khám, ông còn đảm nhận thêm vai trò là một chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe chuyên khoa tai mũi họng trên truyền hình. Tại trang facebook cá nhân, ông luôn cập nhật những thông tin về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tương tác với người dân, giải đáp tư vấn cho mọi người về cách phòng chống COVID-19 cũng như cơ chế lây lan, cách đề phòng, việc tiêm chủng vắc xin, tử thuốc gia đình và cách điều trị F0 tại nhà...- Kêu gọi vận động bà con trong khu dân cư FLC, các đồng nghiệp, bè bạn tại các tỉnh, thành hỗ trợ nhân dân các vùng bị dịch. Kết quả là từ những ngày đầu xuất hiện dịch (4/2020) khi Hà Nội thực hiện phong tỏa toàn thành phố, ông đã kêu gọi được 50.000.000 đồng mua nhu yếu phẩm, trang bị phòng dịch gửi tặng 14 phường thuộc quận Long Biên. Tết 2021 khi dịch xảy ra tại Hải Dương, ông hỗ trợ được 80.000.000 đồng; tại Bắc Giang - Bắc Ninh: trên 100.000.0000 đồng. Riêng tại vùng dịch Chí Linh, ông còn kêu gọi bạn bè tiến hành giải cứu nông sản cho bà con nông dân, qua 2 đợt với số lượng tiêu thụ lên tới 7 tấn rau quả.- Tại khu dân cư, ông là một trong số những người đi tiên phong tham gia tư vấn giúp đỡ mọi người về phòng chống dịch bệnh. Chính ông là người đề xuất việc kết nối thông tin giữa nhóm bác sỹ tại khu dân cư với người dân. Tại khu dân cư FLC có hơn 400 người dân
--	--	--	--

				<p>sinh sống, trong đó có 18 bác sỹ. Toàn bộ các bác sỹ ở đây đã tự nguyện tham gia tư vấn miễn phí về phòng chống dịch COVID-19. Bất cứ người dân nào, bất cứ lúc nào khi điện thoại cần tư vấn thì các bác sỹ đều sẵn sàng và tận tình giúp đỡ, cung cấp những thông tin thiết thực trong việc phòng chống dịch và điều trị. Đây chính là một sáng kiến, một mô hình hay mà không phải nơi nào cũng làm được. Ngoài việc tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại, vào những ngày nghỉ cuối tuần, ông còn tổ chức khám bệnh và tư vấn miễn phí cho con cháu trong khu dân cư.</p>
--	--	--	--	---